

## **THÔNG BÁO**

### **VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022**

Để đảm bảo kịp tiến độ tuyển sinh, chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 như sau:

**I. Thời gian:** Bắt đầu từ ngày **16/6/2021 đến hết ngày 23/7/2021** (Làm việc vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 7g30 đến 10g30).

**II. Địa bàn tuyển sinh:** Từ tổ 01 đến tổ 71 thuộc địa bàn phường An Khê ( Có danh sách tuyển sinh kèm theo, công khai tại bảng tin của nhà trường)

**III. Phương thức tuyển sinh:** Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển và hồ sơ nộp trực tiếp hồ sơ tại trường.

\*\* Nếu trong thời gian tiếp nhận hồ sơ, mà tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng thì nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến bằng cách phụ huynh chụp ảnh rõ nét các loại giấy tờ liên quan, gửi qua hộp thư điện tử: **thanhhai66dn@yahoo.com.vn**. Sau khi kiểm tra hồ sơ PHHS đã gửi, nhà trường sẽ phản hồi ngay cho PHHS.

#### **IV. Nguyên tắc tuyển sinh**

1. Tuyển sinh học sinh có tên trong danh sách đã được niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường và đồng ý tiếp nhận hồ sơ nếu có đầy đủ giấy tờ liên quan hợp lệ.

2. Đối với trường hợp theo gia đình mới đến sinh sống, không có tên trong điều tra phổ cập tại địa bàn tuyển sinh thì cần có các giấy tờ có giá trị pháp lý để làm minh chứng ( Chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép làm nhà...) thì PHHS photo minh chứng và phiếu đăng kí nhập học, không cần công chứng nộp cho bộ phận thu hồ sơ để tổng hợp chuyển về UBND phường An Khê đi xác minh. Sau khi có kết quả xác minh, nhà trường sẽ liên hệ với PHHS qua số điện thoại ghi trong phiếu đăng kí nhập học.

3. Sau khi thời gian ngày 23/7/2021 nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu giao trong địa bàn tuyển sinh, thì sẽ thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

lớp 6 ngoài địa bàn tuyển sinh ( *bao gồm: bản photo phiếu đăng kí nhập học, photo hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, không cần công chứng*) tổng hợp danh sách gửi về UBND quận Thanh Khê phê duyệt. Khi có kết quả phê duyệt, nhà trường sẽ niêm yết tại bảng tin của trường.

#### **V. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi.**

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

#### **VI. Hồ sơ dự tuyển**

1. Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu chung của Sở GD&ĐT bán tại các nhà sách trên địa bàn TP Đà Nẵng);

2. Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

3. Các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích ( Bản sao có công chứng )

4. Giấy khai sinh hợp lệ, hộ khẩu photo ( không cần công chứng) và các minh chứng đảm bảo theo nguyên tắc tuyển sinh

5. 3 ảnh 3x4 mới chụp mặc đồng phục học sinh ( phía sau có ghi họ, tên và ngày tháng năm sinh của HS ), trong đó 01 ảnh dán vào trong phiếu đăng kí nhập học và 2 ảnh bỏ vào bì ni lông nhỏ bám sau phiếu đăng kí nhập học để sau này 1 cái dán vào học bạ và 1 cái làm thẻ học sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 của trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Đề nghị phụ huynh học sinh đọc kĩ thông báo để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu và khi đi nộp hồ sơ phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19. Nếu phụ huynh có vấn đề gì cần tư vấn thêm thì liên hệ theo số điện thoại 02362470200 trong giờ hành chính ( gặp cô Hải \_ Hiệu trưởng của nhà trường )./.

Thanh Khê, ngày 9 tháng 6 năm 2021

**HIỆU TRƯỞNG**  


**Nguyễn Thị Thanh Hải**